



เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมกรรมการ CA 426 ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco Webex Meetings) โดยมี นายสมชาย แสวงการ ประธานคณะกรรมการ เป็นประธานการประชุม และมีประเด็นสำคัญพิจารณา ดังนี้



พิจารณาติดตามการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค

คณะกรรมการได้พิจารณาติดตามการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค ดังนี้

(๑) การพิจารณาติดตามนโยบายเงินดิจิทัลวอลเล็ต

คณะกรรมการได้พิจารณาติดตามการดำเนินนโยบายเงินดิจิทัลวอลเล็ตของรัฐบาล ซึ่งมีข้อสังเกตต่อการเสนอร่างพระราชบัญญัติเงินกู้วงเงิน ๕ แสนล้านบาท ที่อาจไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ก่อนมีการเสนอต่อรัฐสภาพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการจะได้ติดตามความคืบหน้าในการดำเนินนโยบายดังกล่าวเพื่อการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคต่อไป

(๒) การเดินทางไปศึกษาดูงานการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

คณะอนุกรรมการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เห็นควรให้มีการเดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการบินและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และติดตามความคืบหน้าการประชาสัมพันธ์สิทธิของผู้บริโภคภายในสนามบิน และมาตรการกำกับดูแลสายการบินต่าง ๆ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อป้องกันเหตุการณ์เที่ยวบินล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบิน

(๓) สรุปผลการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)

คณะกรรมการ ตสร. ด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค ได้เดินทางไปศึกษาดูงานเพื่อหารือและติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประเด็น “การสร้างนักวิจัยชุมชนและการจัดการข้อมูลในพื้นที่ระดับตำบล” ณ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) โดยคณะอนุกรรมการได้มีข้อเสนอแนะ อาทิ การเร่งสื่อสารกับทุกภาคส่วนและทุกระดับต่อบทบาทหน้าที่ของ พอช. และสภาองค์กรชุมชนตำบล การสนับสนุนแพลตฟอร์มการบริหารจัดการข้อมูลระดับตำบล และการพิจารณาศึกษาในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

